



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย พ.ศ.๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

โดยที่เห็นเป็นการสมควรให้ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมาตรการ กำกับดูแลการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจากการถูกละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย เป็นนิติบุคคลอันเป็นหน่วยงานรัฐที่ต้องปฏิบัติตาม

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับบุคคล นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย รวมถึง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการแทนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยมีนโยบายดังนี้

ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย

นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ คู่สัญญา หรือบุคคลภายนอก ที่ประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลแทนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ภายใต้การดำเนินการ และบริการต่าง ๆ โดยจะ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยเฉพาะกรณีที่มีความจำเป็น

คำนิยาม

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ผู้ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

## แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเก็บรวบรวม

การดำเนินการเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยดำเนินการจากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

๑. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ในช่องทางการให้บริการ ที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงาน หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ณ ที่ทำการ หรือผ่านช่องทางอื่นใดที่ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

๒. ข้อมูลที่องค์การบริหารส่วนตำบล เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งาน เว็บไซต์ ดำเนินการ หรือบริการอื่น ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือ จากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

๓. ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงาน เก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยแหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมาย หรือได้รับการยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ส่วนบุคคลแล้ว ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย กรณีได้รับข้อมูล ส่วนบุคคลจากบุคคลอื่น ซึ่งไม่ใช่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ในการแจ้งรายละเอียด ตามนโยบายนี้ ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ ตลอดจนต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหากเป็นกรณีต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

## หลักเกณฑ์การขอความยินยอม

การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ไม่สามารถกระทำได้โดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อาจดำเนินการตามข้อยกเว้น ที่กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบัญญัติให้กระทำได้ตามมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แก่

๑. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

๒. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

๓. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา

๔. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

๕. เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

๖. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อ ในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพ แรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกัน ตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บุคคลประกาศกำหนด จะเป็นไปตามข้อยกเว้นตามมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการดำเนินการ ประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ไม่สามารถ ดำเนินการ หรือให้บริการตามที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอได้บางส่วน

### **การเก็บคุกกี้**

เป็นการเก็บไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่น ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในอุปกรณ์ บันทึกสถานะ การ เข้าใช้งานปัจจุบัน เพื่อช่วยให้สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้า ใช้ งานบริการ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย อาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้สำหรับข้อมูลการเข้าใช้ บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการ และการใช้งานบริการขององค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีวิชัย ผ่านเว็บไซต์ <https://www.sriwichai.go.th/>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์จากผู้เข้าเยี่ยมชม ทุกราย ผ่าน Cookies และจะใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการ รวมถึงพัฒนา ประสิทธิภาพในการใช้งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย โดยจะใช้เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ งาน website ของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้เว็บไซต์สามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

### **สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล**

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๐-๓๕ พระราชบัญญัติคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑ สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ความยินยอมกับองค์การ บริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอยู่กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลศรีวิชัย

๒ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการ เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

๓ สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

๔ สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ทำการลบข้อมูลด้วยเหตุบางประการ

๕ สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการ

๖ สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล มีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้ไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเองด้วยเหตุบางประการ

๗ สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูลส่วนบุคคลด้วยเหตุบางประการ

### การปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวและการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย ตามที่ปรากฏข้างล่างนี้

หน่วยงาน : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

เว็บไซต์ : <https://www.sriwichai.go.th>

ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีวิชัย อําเภอยะนิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โทรศัพท์ : ๐ ๗๗๔๙ ๑๒๔๙

โทรสาร : ๐ ๗๗๔๙ ๑๒๓๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย